

## บทที่ 23

การเป็นผู้อารักขา หรือรับผิดชอบ  
ทรัพย์สินเงินทอง ที่พระเจ้าประทานให้

เป้าหมาย — เพื่อชี้ให้เห็นหลักการในพระคัมภีร์ เกี่ยวกับว่าคริสเตียน  
ควรปฏิบัติอย่างไร ต่อทรัพย์สินเงินทอง สิ่งของ ที่พระเจ้า  
ประทานให้เรา

ข้อพระธรรม โคโลซาย 1/12-20 1 ทิโมธีอู 6/16-19  
2 โครินโท 9/6-13

อรัมภบท มีคนเป็นจำนวนมาก รู้สึกว่าการถวายทรัพย์สินเป็นการ  
บางครั้งก็ถวายด้วยความจำใจ บางก็ถวายแต่เศษสตางค์  
ถวายพระเจ้า เหมือนกับให้ชอทาน ความหาเศษสตางค์  
ผู้ที่กระทำเช่นนี้ แสดงว่า ยังขาดความเชื่อ ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการถวาย และจะไม่วันใดล้มรสพระพรแห่งความ  
ยินดีและความอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้า คนแบบนี้ แม้จะมีมาก  
เพราะความขี้เหนียว แต่ก็จะไม่สันติสุขที่แท้จริง นอกจาก  
จะกลับใจเสียใหม่

ทำที่ว่าเป็นลม มีเรื่องเล่าว่า ชาย 2 คน ชวนกันไปโบสถ์ พอถึง  
รายการถวายทรัพย์สิน ทั้งสองตกใจกลัวมาก จึงออกอุบายว่า  
ว่าให้คนหนึ่งแกล้งเป็นลม เพื่ออีกคนหนึ่งจะประคองออกไป  
แต่บังเอิญ สกศุขธรณีประทุล้มลง บาดเจ็บ

ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเงินทอง เรา  
จะต้องเข้าใจความจริงดังต่อไปนี้

1. พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง โคโลซาย 1/12-20
- 1) พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง

2) พระเจ้าทรงสร้างเรา และทรงยอมตายเพื่อไถ่เรา  
ให้รอดจากความพินาศ ความตาย และความบาป  
ด้วยเหตุนี้ จึงนับได้ว่า ทุกสิ่งที่มีอยู่ เป็นของที่พระ  
เจ้ามอบให้อยู่ในความรักของเราเท่านั้น แม้จะเป็นของเรากฎหมาย  
แต่แท้จริงเป็นของพระเจ้า ถ้าเราไม่รับผิดชอบอย่างนี้ พระเจ้าอาจมอบ  
ให้คนอื่นที่มีความรับผิดชอบดีกว่า ทำหน้าที่แทนเราได้

## 2. ความรับผิดชอบ และ ความต้องการจำเป็นของเรา

คู 1 ทิโมธีอู 6/6-19 พิลิปออย 4/19

พระธรรมตอนนี้ ชี้ให้เราเห็นความจริงว่า

1) เราไม่ต้องการทุกขรอนกังวล เพราะพระเจ้าจะทรงประทาน  
สิ่งต้องการจำเป็นให้เรา เมื่อเราทำตามเงื่อนไขของพระองค์

2) ความสุขแท้ ไม่ได้อยู่ที่เงินทองทรัพย์สินสมบัติ เราต้องรู้จัก  
พอใจในสิ่งที่มีอยู่ มีคำกล่าวไว้ว่า "ความสุขแท้ ไม่ได้อยู่กับการ  
ได้สิ่งที่เราอยากได้ แต่พอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้ว"

3) เราต้องไม่ถือว่า ทรัพย์สินสมบัติเงินทองสำคัญยิ่งกว่าพระเจ้า  
คนเราจะอยู่ได้แม้จะไม่มีควมร่ำรวยใด ๆ

เราอาจไม่มีทรัพย์สินสมบัติฝ่ายโลกไม่มาก แต่ถ้าเราเป็นคนที่มี  
ศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ มีชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้า ก็ดีกว่า คนรวยที่  
ไม่รู้จักพระเจ้า ไม่มีชีวิตใหม่ ไม่มีความหวัง ตายแล้วตกนรก จะมีประ  
โยชน์อันใด

## 3. ความรับผิดชอบ และ การถวายของเรา

คริสตจักรให้ความรู้ ความรัก ความช่วยเหลือแก่เรา เป็น  
จุดศูนย์กลางที่พวกเราไว้ใจพระเจ้า ไว้ใจสังคม และไว้ใจซึ่งกันและ  
กัน ด้วยเหตุนี้ สมาชิกจึงสมควรที่จะสนับสนุนทางการเงินแก่คริสต  
จักร นอกจากนี้ คริสตจักรยังมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประจำ เช่น คิษยาภิ

ขาด พนักงานในสำนักงาน คนทำความสะอาด ที่รับใช้พระเจ้าและดูแลการงานต่าง ๆ ของโบสถ์ และให้ความช่วยเหลือรับใช้สมาชิกและคนทั่วไป เมื่อสมาชิกสละชีวิตในการถวาย กิจการต่าง ๆ ของโบสถ์ก็จะเจริญขึ้น แต่ถ้าแต่ละคนคิดเอาแต่จะไ้ ไม่ยอมถวาย ไม่ยอมให้ หรือให้แบบจำใจ เราเองก็จะขาดพระพร และขาดโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้า เพื่อนมนุษย์ ผ่านทางคริสตจักรของเราต่อไป

ถวายอย่างไร ?

ก) ถวายด้วยความยินดี 2 คร. 9/7

พระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี ดังนั้น เราไม่ควรถวายด้วยฝืนใจ

ข) ถวายชีวิตของเราด้วย

เงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด นอกจากทรัพย์แล้ว ยังควรถวายชีวิตด้วย เราควรถวายเวลา ความสามารถ สติปัญญา ในการรับใช้พระองค์ด้วย เมื่อเราถวายชีวิตแล้ว เราก็ไม่ยอมมีชีวิตในความขลาด ความชั่วต่อไป คนที่ถวายตัวแล้ว เรื่องการถวายอื่น ๆ ก็จะมาตามมาภายหลัง

ค) เราควรถวายเป็นจำนวนเท่าใด ?

1) ตามคำสอนในพระคัมภีร์เดิม สอนว่า เราควรถวายสิบดล หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ฤ พระธรรม มาลาคีย์ 3/10

2) ตามคำสอนในพระคัมภีร์ใหม่ จำนวนสิบดล เป็นจำนวนน้อยที่สุด ยุคพระบัญญัติเรายังถวายสิบดล ศึกษานี้ เราอยู่ในยุคพระคุณ จึงควรถวายไ้มากกว่านั้น พระคัมภีร์ สอนให้ถวายด้วยใจยินดี และถวายจนสุดกำลังความสามารถของเรา

พลัวของพระเจ้าไ้บอกว่า

ชายคนหนึ่งเป็นคนที่มีชีวิตในการถวาย พระเจ้าอวยพรแก่ชีวิตของเขาเป็นอย่างมาก

วันหนึ่งเพื่อนถามว่า

"แปลกนะ คุณยิ่งถวายเป็นยิ่งมีมาก คุณมักจะทำถวายมากกว่าใคร ๆ แต่แทนที่คุณจะจนลง ทำไมคุณถึงมีมากขึ้น" ชายคนที่ลี้ภัยขอในการถวายเป็นคำตอบว่า

"ไม่แปลกอะไรหรอก คืออย่างนี้ ทุกครั้งที่ผมโกยของของ ผม ถวายเป็นลงในถาดของพระเจ้า พระองค์ก็โกยกลับไปใส่ลงในถาดของผม แต่พลังของพระเจ้าโตกว่าพลังของผม ด้วยเหตุนี้ผมจึงมีมากขึ้นทุกวัน"

ข้อท่องจำ "พระเจ้าทรงรัก ผู้ที่ให้ความยินดี" 2 คร. 9/7

ข้อควรจำ จงอย่ากระทำคนใด ผู้ไม่เชื่อพระเจ้า เพราะเขาหลุมหลงกับสิ่งเหล่านี้ พระบิดาของท่านผู้อยู่ในสวรรค์ ทรงทราบถึงความต้องการของท่านเป็นอย่างดี และจะพระราชทานสิ่งเหล่านี้ให้ท่านด้วยความยินดี หากท่านเทิดทูลพระองค์ และแผนดินของพระองค์ไว้สูงสุดในชีวิต

ภาคปฏิบัติ ให้หยิบเงินในกระเป๋าออกมาอ่านข้อความ "เราวางใจในพระเจ้า" และถามตัวเองว่า เราไว้วางใจในธนบัตรที่เราถืออยู่ และอยากจะมี หรือไว้วางใจในพระเจ้านั้นแน่ ?